



บันทึกข้อตกลง (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครราชสีมา
ระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กับ เรือนจำกลางนครราชสีมา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กับ เรือนจำกลางนครราชสีมา เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางนครราชสีมา ในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองในการประกอบอาชีพสุจริตหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

เพื่อลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครราชสีมา

การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งฝ่ายเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินการดังนี้

- วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และเรือนจำกลางนครราชสีมาจะร่วมมือกันผลักดันให้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
- วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ
- ร่วมจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้รับการศึกษา

การลงนามความร่วมมือ

เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และเรือนจำกลางนครราชสีมา จึงได้ลงนามร่วมกัน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีและเรือนจำกลางนครราชสีมาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงนาม ณ เรือนจำกลางนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายธนภัทร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ลงชื่อ

(นายภักดี ตั้งธรรม)

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา

ลงชื่อ

(นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ เบ็ญจวรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังและทัณฑปฏิบัติ